



ข่าวเด่นประเทศเยอรมนีรายสัปดาห์

วันที่ 7 – 11 มกราคม 2562

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

รัฐบาลของเยอรมนีออกกฎหมายใหม่เพื่อส่งเสริมการลดขยะพลาสติก



ประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรสูงที่สุดในทวีปยุโรป จึงมีการผลิตและมีความต้องการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2016 ชาวเยอรมันทิ้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกถึง 18.16 ล้านตัน เท่ากับ 220.5 กิโลกรัมต่อคน ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิเช่น อาหารสำเร็จรูป หรืออาหาร To-Go ยังก่อให้เกิดขยะพลาสติกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ประเทศเยอรมนีมีการแยกขยะเป็นหลายประเภท เช่น ขยะกระดาษ ขยะเปียก ขยะพลาสติก ซึ่งขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็นขยะที่ผู้ส่งออกและบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถนำไปจำหน่ายต่อหรือนำไปรีไซเคิลได้ คิดเป็นร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามในประเทศเยอรมนียังมีขยะพลาสติกอีกร้อยละ 30 ที่ไม่ได้รีไซเคิลหรือถูกทิ้งลงลานขยะ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 ที่ผ่านม รัฐบาลเยอรมันได้ออกกฎหมายใหม่ที่ส่งผลให้ผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ อุตสาหกรรม และผู้นำเข้าเยอรมันต้องเพิ่มโควตาอัตราการรีไซเคิลของขยะกระดาษ แก้ว เหล็กโลหะ และอะลูมิเนียมจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 75 และในส่วนของขยะพลาสติกจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 63 ซึ่งเป็นอัตราที่รัฐบาลเยอรมันตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปี 2022





ข่าวเด่นประเทศเยอรมนีรายสัปดาห์

วันที่ 7 – 11 มกราคม 2562

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

การลดค่าธรรมเนียมรีไซเคิล ขณะเดียวกันผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลจากกฎหมายใหม่ด้วย



การขยายค่าคืนขวด นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ยังส่งผลต่อผู้บริโภคชาวเยอรมันโดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อขวดน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์นมวัวที่บรรจุในขวดพลาสติก เดิมไม่ต้องเสียค่าคืนขวด ต่อหากเอาขวดไปคืนยังสถานที่ที่กำหนด จะได้รับค่าคืนขวด 0.25 เซนต์ยูโรต่อขวดพลาสติก ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกจะคิดค่าขวดแยกออกมาจากค่าสินค้าโดยแสดงไว้ในใบเสร็จรับเงิน

สัญลักษณ์ใช้แล้วทิ้ง ขวดพลาสติกและกระป๋องเครื่องดื่มที่วางจำหน่ายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเยอรมนีจะต้องระบุสัญลักษณ์แยกประเภทระหว่างขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งกับขวดพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้



นาง Gunda Rachut ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ลงทะเบียนบรรจุภัณฑ์ในประเทศเยอรมนี (Zentrale Stelle Verpackungsregister) กล่าวว่า ทั้งผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า และอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนีจำเป็นต้องลงทะเบียนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลดขยะพลาสติก การนำเข้าหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ลงทะเบียนบรรจุภัณฑ์ จะโดนปรับไม่เกิน 200,000 ยูโร

ที่มา

www.donaukurier.de

www.handelsblatt.com

www.mz-web.de